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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

............................................................................... 
 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ. 2565  ข้อ  33  วรรคสี่  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ
รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2567   เมื่อวันจันทร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2567  เรียบร้อยแล้ว   
จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ  ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 
 
 

      (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยหนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 

วันจันทร์ที ่ 12 กุมภาพันธ์  2567  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................. 
 
ผู้มาประชุม  ๑.  นางศรีนวล  วังผาสุข  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ รองประธานสภาฯ 
   ๓.  นายจีรวฺฒภิัทร ทรายคำ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑ 
   ๔.  นายสุรัตน ์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   ๕.  นายปิยะ  บุญประเสริฐ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  3 
   ๖.  นางบัวลอย  หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๕ 
   ๗.  นายศรีเนียม  อินธิทา  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  7 
   8.  นางจรัสศร ี  เหมือนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 9 
   9.  นายธีรพล   โชคเสาร์คำ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  10 
   10.  นายวชิาติ  นาวาพิสุทธิ์ เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายนพดล  ณ เชียงใหม่ นายก อบต. 
   2.  นายฉัตรมงคล ชัยวงค ์  รองนายก อบต. 
   3.  นายยุทธนา  บุญสูง  รองนายก อบต. 
   4.  นายวโิรจน ์  สมมิตร  เลขานุการนายก อบต.  
   5.  นางสาววราภรณ์ ยานันท์  รองปลัด อบต. 
   6.  นายเกรียงไกร จันณะคำ ผอ.กองช่าง 
   7.  นางสาวฤทัยรัตน์ แสนปวน ผอ.กองการศึกษาฯ 
   8.  นางสาวอารีรัตน์ มาตัน  หัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข 
   9.  นายอมรพันธ์  กันทาติ๊บ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   10.  นายสายันต ์ ภูผิวขำ  หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 
   11.  นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   12.  นางสาวจารุวรรณ ดวงจันทร์คำ นักวิชาการการเงินและบัญชีฯ 
   13.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   14.  นางชญาณิศา กุลอ่อน  ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบในรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง  
ประจำปี 2567 หากมีข้อความใดตกหล่นหรือผิดพลาด สามารถแจ้งให้  
ผู้ช่วยเลขาฯ แก้ไขได้ มีท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ห าก ไม่ มี  ขอมติ รั บ รอ งราย งาน การป ระชุ ม สภ าสมั ยส ามัญ สมั ยที่ สี่   
ประจำปี 2566 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ ง ประจำปี  2567  
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567  (ครั้งที่  15) 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้ งที่  5 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  
ข้อ 27   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  
ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ในการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้   เป็นการโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
และโอนเพ่ิมในรายการที่ งบประมาณไม่ เพียงพอ ซึ่ งเป็นอำนาจสภาฯ  
ในการพิจารณา  รายละเอียดเพ่ิมเติมในญัตตินี้ ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจง 

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม 
นั ก วิ เค ร าะห์ น โย บ าย 
และแผน 

สำหรับรายการโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้  มีดังนี้ 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งท่ี 15) 
ที ่ รายการโอนลด รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมายเหตุ 
1 แผนงานบริหารงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานก่ อสร้ าง   งบล งทุ น  หมวดค่ าที่ ดิ น และ
สิ่ งก่อสร้าง ค่ าปรับปรุงที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงศูนย์ดอนแก้ว FITNESS CENTER 
งบ ป ร ะ ม า ณ อ นุ มั ติ  1 ,1 2 0 ,0 0 0  บ า ท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 214,500 บาท 
โอนลด 160,000  บาท คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอนลด 54,500 บาท 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
งบดำเนิ น งาน  ค่ าตอบแทนผู้ ปฏิ บั ติ ราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง โอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบประมาณ 84,000 บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
งบดำเนิ น งาน  ค่ าตอบแทนผู้ ปฏิ บั ติ ราชการ 
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ งบประมาณ 76,000 บาท   
รวมงบประมาณที่โอนทั้งสิ้น 160,000 บาท 

รบ.มท.ว่าด้วย
วิธีการ

งบประมาณฯ 
พ.ศ.2563  

ข้อ 27 
 

 
 
 

 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในความจำเป็น 
ที่จะต้องมีการโอนลด เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้  มีสมาชิกฯ ท่านใด 
ต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็ นชอบอนุมัติ ให้ โอน เงิน งบประมาณ รายจ่ าย  ประจำปี งบประมาณ   
พ.ศ. 2567  (โอนครั้งท่ี  15)  จำนวน  8  เสียง  งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  (โอนครั้งที่   1 5)  จำนวน  8  เสียง   
งดออกเสียง 1 คน 

 
5.2 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567 ให้สภาพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2554  
หมวด  3  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิ จารณา 
เป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ก็ได้   

วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
จะเป็นผู้ เสนอให้ก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวแล้ ว  การพิจารณ าวาระที่ สองนั้ น   ให้ ที่ ป ระชุมสภาท้ องถิ่ น 
เป็นกรรมการแปรญั ตติ เต็มสภาโดยให้ประธานที่ ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
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ข้อ  49  วรรค  4  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณี  
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
          วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ  
ว่ าจะ ให้ ต รา เป็ น ข้ อบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม่   ดั งนั้ น  ขอ ให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ  เสน อ 
ว่า จะให้พิจารณาเป็น 3 วาระ หรือพิจารณา 3 วาระรวดเดียว  

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอ่ืนหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอ่ืน 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม เห็ นชอบ พิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ องค์ การบริหารส่ วนตำบลดอนแก้ ว  
เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 โดยพิจารณา  
3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567 
โดย พิจารณ า 3  วาระรวด เดี ยว  จำนวน 8  เสี ยง งดออกเสี ยง 1  คน  
ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

เรื่องของร่างข้อบัญญั ติฯ  การควบคุมกิจการที่ เป็น อันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ. 2567 เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของ การประกอบกิจการที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของประชาชน เช่น กรณีการคั่วกาแฟ ซึ่งกลิ่นกระจายไปไกลมาก จะต้อง 
ขออนุญาตให้ถูกต้อง และควบคุม ประกอบกับกิจการที่เป็นอันตรายในพ้ืนที่      
มีจำนวนมาก มีการร้องเรียนบ่อยครั้ง จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม 
กับบริบทของพ้ืนที่ รายละเอียดขอมอบให้คณะกรรมการยกร่างฯ และเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวอารีรัตน์ มาตัน 
กรรมการยกร่างฯ 

เรื่องข้อบัญญัติฯ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ จะขอเพ่ิมเติม 
ปรับปรุง ในรายละเอียดของข้อบัญญัติฯ เพราะได้มีการตราข้อบัญญัติฯ นี้ตั้งแต่  
ปี 2549 ซึ่งจะมีในส่วนของค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น 
แล ะ เพ่ิ มกิ จ การบ างกิ จก ารที่ ยั ง ไม่ เค ยมี ใน ข้ อบั ญ ญั ติ ฯ  แต่ ปั จ จุ บั น 
มีการประกอบกิจการอื่นเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะกิจการบริการเพ่ือให้การดูแลเด็ก
ที่บ้าน กิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กิจการอาบน้ำ ตัดขนสัตว์ เป็นต้น 

นางสาววราภรณ์ ยานัน 
ประธานกรรมกายกร่างฯ 

ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างฯ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการ 
ยกร่างฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติฯ 
โดย เนื้ อห าสำคัญ ก็ คื อ เรื่ อ งของการปรับ อัตราค่ าธรรม เนี ยมบางส่ วน 
เพ่ือให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และการเพ่ิมเติมเนื้อหาบางส่วน 
ที่ยังไม่เคยบังคับใช้ เช่น การรับเลี้ยงและดูแลเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ การประกอบ
กิจการดอกไม้เพลิง ฯลฯ ซึ่งจากเดิมไม่เคยมี และคณะอนุกรรมการได้พิจารณา
ยกร่างฯ โดยเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมจากเทศบาลนครเชียงใหม่ , อบต.แม่สา 
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และเทศบาลตำบลแม่ริม มีการปรับค่าธรรมเนียมให้ เหมาะสมกับ พ้ืนที่   
ขนาดแรงม้า หลังจากได้ดำเนินการยกร่างฯ แล้ว ก็ได้เชิญผู้ประกอบการ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ซึ่งบางท่านก็ได้เสนอ 
ให้คณะกรรมการได้ปรับปรุงให้เหมาะสม และเอกสารที่สมาชิกฯ ทุกท่าน  
เป็นเอกสารที่ได้มีการปรับปรุง แก้ไข ผ่านการประชุมคณะกรรมการมาเรียบร้อย
แล้ว จึงได้นำเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือให้ทุกท่านได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ตามระเบียบฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแนบ 1) 

- เอกสารแนบ 1 - 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567  
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสี ยงข้างมาก ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ 
ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติ ให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่ สองนั้น   
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปราย 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567  
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ ป ระชุ มมี มติ ด้ วย เสี ย งข้ างมาก  เห็ น ชอบ ในวาระที่  2  ขั้ น แปรญั ตติ   
ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2567 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
ต่อไป  เป็นการพิจารณ าวาระที่  3  ขั้น เห็นชอบให้ ตราเป็นข้อบัญญั ติ ฯ  
และเสนอให้นายอำเภอลงนาม 

มติที่ประชุม เห็ น ชอบ ให้ ต รา เป็ น ข้ อบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ต ำบ ลดอน แก้ ว  
เรื่ อ ง  ก า รค ว บ คุ ม กิ จ ก า ร ที่ เป็ น อั น ต ร าย ต่ อ สุ ข ภ าพ  พ .ศ .2 5 6 7  
และเสนอให้นายอำเภอลงนามต่อไป จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่ เป็น อันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ.2567 และเสนอให้นายอำเภอลงนามต่อไป จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง  
1 คน 
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 5.3 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
เรื่ อ ง  สถานที่ จ ำห น่ ายอาห ารและสถานที่ ส ะสมอาห าร  พ .ศ .2 5 6 7  
ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 
2554  หมวด  3  ข้อ  45  ญั ตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
สามวาระรวดเดียวก็ได้   

วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
จะเป็นผู้ เสนอให้ก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวแล้ ว  การพิจารณ าวาระที่ สองนั้ น   ให้ ที่ ป ระชุมสภาท้ องถิ่ น 
เป็นกรรมการแปรญั ตติ เต็มสภาโดยให้ประธานที่ ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ  49  วรรค  4  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณี  
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
          วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ 
ว่ าจะให้ ตราเป็ นข้ อบัญ ญั ติ ห รือ ไม่   ดั งนั้ น  ขอให้ ที่ ป ระชุมฯ  เสนอว่ า  
จะให้พิจารณาเป็น 3 วาระ หรือพิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็ นชอบ พิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ องค์ การบริหารส่ วนตำบลดอนแก้ ว  
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 โดยพิจารณา 
3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
พ.ศ.2567 โดยพิจารณา 3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 
ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่  
นายก อบต. 

สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหารก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกัน 
กับการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย เป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนมากเช่นกัน 
เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง จึงต้องมีการปรับปรุงข้อบัญญัติฯ 
ให้ทันต่อปัจจุบัน ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภาษีด้วย รวมถึงความสะอาด 
ของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และห้องประกอบกิจการ การปล่อยน้ำเสียต่าง ๆ 
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จะต้องใช้ข้อบัญญัติฯ มาบังคับใช้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ขอมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการยกร่างฯ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวอารีรัตน์ มาตัน 
กรรมการยกร่างฯ 

ข้อบัญญัติฯ นี้ เคยตราขึ้นมาเมื่อปี 2549 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในปี 2550  
และในปีนี้  ปี 2567 ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาต 
สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร ปี 2561 มีการประกาศ
หลักเกณฑ์ทั้งหมด 74 ข้อ เพ่ือนำมาปรับใช้ในการอนุญาตสถานที่จำหน่าย
อาหาร และสถานที่สะสมอาหาร รวมถึงการปรับปรุงค่าธรรมเนียมรายปี  
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแนบ 2) 

- เอกสารแนบ 2 – 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสี ยงข้างมาก ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ 
ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ เนื่องจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติ ให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่ สองนั้น   
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปราย 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ ป ระชุ มมี มติ ด้ วย เสี ย งข้ างมาก  เห็ น ชอบ ในวาระที่  2  ขั้ น แปรญั ตติ   
ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
ต่อไปเป็นวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ และเสนอให้นายอำเภอ
ลงนาม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567  
และเสนอให้นายอำเภอลงนามต่อไป จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ ด้ ว ย เสี ย งข้ า งม าก  เห็ น ช อ บ ใน ว าร ะที่  3  เห็ น ช อ บ 
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่าย
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อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567  และเสนอให้นายอำเภอลงนาม
ต่อไป จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

 
5.4  ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2567 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2567  
ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  
พ.ศ. 2554  หมวด  3  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
สามวาระรวดเดียวก็ได้   

วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
จะเป็นผู้ เสนอให้ก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ 
รวดเดียวแล้ ว  การพิจารณ าวาระที่ สองนั้ น   ให้ ที่ ป ระชุมสภาท้ องถิ่ น 
เป็นกรรมการแปรญั ตติ เต็มสภาโดยให้ประธานที่ ประชุมเป็นประธา น
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ  49  วรรค  4  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณี  
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
          วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ  
ว่ าจะ ให้ ต รา เป็ น ข้ อบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม่   ดั งนั้ น  ขอ ให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ  เสน อ 
ว่าจะให้พิจารณาเป็น 3 วาระ หรือพิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็ นชอบ พิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ องค์ การบริหารส่ วนตำบลดอนแก้ ว  
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ.2567  
โดยพิจารณา 3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่ม 
หยอดเหรียญ พ.ศ.2567 โดยพิจารณา 3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง  
งดออกเสียง 1 คน ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ข้อบัญญัติฯ การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ซึ่งในปัจจุบันนี้ 
ตู้น้ำหยอดเหรียญมาจำนวนเพ่ิมมากขึ้น การดูแลก็จะคล้าย ๆ กับประปา  
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ต้องมีการนำน้ ำไปตรวจสอบว่ามีคุณภาพอย่างใด เมื่ อมีการติดตั้ งแล้ ว
ผู้ประกอบการมีการล้างไส้กรองเป็นประจำตามรอบหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่  
การล้างไส้กรองนั้นค่อนข้างจะมีราคาสูง จึงต้องมีการตราข้อบัญญัติฯ มาควบคุม 
เพ่ือความสะอาดของผู้ใช้บริโภค และขอมอบหมายให้กรรมการยกร่าง และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวอารีรัตน์ มาตัน 
กรรมการยกร่างฯ 

ข้อบัญญัติฯ นี้เป็นข้อบัญญัติที่ตราขึ้นมาใหม่ในปี 2567 เพื่อควบคุม หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข การดูแลสุขลักษณะขอสถานที่  และมาตรการการป้องกันอันตราย 
ต่อสุขภาพ  ของตู้น้ำหยอดเหรียญ จะครอบคลุมทั้งตู้น้ำหยอดเหรียญของเอกชน 
ของรัฐ หรือของหมู่บ้าน ขององค์กรชุมชน เนื่องจากเป็นลักษณะการควบคุม 
ของกิจการให้ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ 
จะต้องได้รับการตรวจสอบ และได้รับอนุญาตดำเนินกิจการ จะมี อัตรา
ค่าธรรมเนียมแนบท้ายของข้อบัญญัติฯ ตู้ละ 200 บาทต่อปี  รายละเอียด 
ของข้อบัญญัติฯ อยู่ในเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแนบ 3) 

- เอกสารแนบ 3 – 
นายศรีเนียม อินธิทา 
สมาชิกสภา อบต. 

ณ ปัจจุบันนี้ ตู้น้ำหยอดเหรียญมีอยู่ทุกหมู่บ้าน เรื่องความสะอาดนั้น บางแห่ง 
ก็สะอาด บางแห่งก็ไม่สะอาด และเพ่ือเพ่ิมความสะอาด ป้องกันอันตราย 
ต่อสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการ จึงขอสนับสนุนการตราข้อบัญญัติฯ นี้ 

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ 
รองประธานสภา อบต. 

เรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ขอฝากกรณีของปริมาณน้ำดื่ม มีประชาชนใช้บริการ 
ในราคาเดียวกัน แต่ได้ปริมาณน้ำไม่ เท่ากัน ฉะนั้น จะต้องมีการควบคุม 
ในเรื่องของปริมาณน้ำให้เท่ากันในแต่ละตู้ 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2567 
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสี ยงข้างมาก ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ 
ในร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุม 
การประกอบกิจการตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ.2567 จำนวน 8 เสียง  
งดออกเสี ยง 1  คน  ต่อไปเป็นการพิจารณ าในวาระที่  2  ขั้นแปรญั ตติ   
เนื่องจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว   
การพิจารณาวาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ  
เต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ   
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปราย 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 
 
 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2567 
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ ป ระชุ มมี มติ ด้ วย เสี ย งข้ างมาก  เห็ น ชอบ ในวาระที่  2  ขั้ น แปรญั ตติ   
ในร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุม 
การประกอบกิจการตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ.2567 จำนวน 8 เสียง  
งดออกเสียง 1 คน ต่อไปเป็นวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  
และเสนอให้นายอำเภอลงนาม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญ  พ.ศ.2567  
และเสนอให้นายอำเภอลงนามต่อไป  จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่ม
หยอดเหรียญ พ.ศ.2567 และเสนอให้นายอำเภอลงนามต่อไป  จำนวน 8 เสียง 
งดออกเสียง 1 คน 

 
5.5  ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2567 
นางศรนีวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้ เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2567  
ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  
พ.ศ. 2554  หมวด  3  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
สามวาระรวดเดียวก็ได้   

วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
จะ เป็ น ผู้ เสน อ ให้ ก็ ได้   เมื่ อที่ ป ระชุ ม สภ าท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ ให้ พิ จ ารณ า 
สามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
เป็นกรรมการแปรญั ตติ เต็มสภาโดยให้ประธานที่ ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ  49  วรรค  4  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณี  
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
          วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ  
ว่ าจะให้ ตราเป็ นข้ อบัญ ญั ติ ห รือ ไม่   ดั งนั้ น  ขอให้ ที่ ป ระชุมฯ  เสนอว่ า  
จะให้พิจารณาเป็น 3 วาระ หรือพิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 
 

ขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว 
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นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็ นชอบ พิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ องค์ การบริหารส่ วนตำบลดอนแก้ ว  
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.2567  
โดยพิจารณา 3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2567 โดยพิจารณา 3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 
ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ข้อบัญญัติฯ เกี่ยวกับการควบคุม หรือปล่อยสัตว์ เลี้ยง เป็นข้อบัญญัติฯ  
ที่ได้ตราออกมาใช้แล้ว แต่ในครั้งนี้จะเป็นการปรับปรุง เพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสม
กับปั จจุ บั น  เพ ราะการเลี้ ย งสั ตว์ปั จจุ บั นที่ มี ปั ญ หาคื อสุ นั ข  และแมว 
ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ มีการร้องเรียนบ่อยครั้ง เพราะความหนาแน่น 
ของที่อยู่อาศัย และความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น ขณะนี้  อบต.ดอนแก้ว  
มีนายสัตวแพทย์ สามารถดำเนินการในเรื่องของการทำหมัน เพ่ือควบคุม 
การแพร่ขยายของสัตว์เลี้ยง รายละเอียดขอมอบหมายให้คณะกรรมการยกร่าง 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ชี้แจง 

นางสาวอารีรัตน์ มาตัน 
กรรมการยกร่างฯ 

ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เป็นฉบับที่ 2 ที่ปรับปรุง 
จากฉบับแรก ปี  2549 เพ่ือให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง คือ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ พ.ศ. 2557 ที่เพ่ิมเข้ามาก็คือ
ชนิดของสัตว์ประเภท ม้า สัตว์ป่า เจตนาของข้อบัญญัติฯ คือต้องการควบคุม 
การเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ที่ไม่ให้เกิดความรำคาญเดือดร้อน เช่นกรณีที่มีสัตว์
หลุ ดออกมา ก็ จะสามารถจะจับ  และเรียกค่ าเสี ยหายจากเจ้ าของได้   
จะมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมมากรณีของม้า และค่าธรรมเนียมสัตว์อ่ืนๆ เพ่ิมเข้ามาด้วย 
ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแนบ 4) 

- เอกสารแนบ 4 – 
นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ 
สมาชิกสภา อบต. 

ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ฯ เรื่องของการเลี้ยงวัว ควาย 
ปัญหาที่ตามมาก็คือการจุดไฟเพ่ือไล่ยุง ไล่แมลง กลิ่นควันไฟก็จะตามมา   
ปัญหาต่อมาก็คือปัญหากลิ่นมูลสัตว์ที่จะส่งกลิ่นรบกวนบ้านข้างเคียง และ 
เมื่อนำออกไปเลี้ยงข้างนอกก็จะต้องเดินตามถนน หรือข้ามถนน ก็จะทำให้มี  
มูลสัตว์บนพ้ืนถนน ควรจะมีการควบคุมในส่วนนี้ด้วย เรื่องของไก่ จะตรวจสอบ
หรือนับจำนวนเช่นใด เพราะที่วัดมีไก่จำนวนมาก จะมีมาตรการนับเพ่ือควบคุม
เช่นใด 

นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต. 

สุ นั ขที่ ป ล่ อยตามถนน  ไม่ ได้ กั ก  ห รื อขั ง ไว้ ในบ้ าน  ไล่ รถที่ ผ่ าน ไป มา  
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จะมีวิธีการดำเนินการเช่นใดกับเจ้าของบ้านที่ปล่อยออกมา 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หมู่ที่ 8 มีปัญหา คือมีการนำสุนัขไปถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะหน้าบ้านผู้อ่ืน ในสวน 
หรือที่สาธารณะ 
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นางสาวอารีรัตน์ มาตัน 
กรรมการยกร่างฯ 

การเลี้ ยงสัตว์  ทั้ งเรื่องการเลี้ ยง และปล่อยสัตว์ รวมถึงการนำสัตว์ เลี้ ยง 
ไปถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะหน้าบ้ านผู้ อ่ืน  เมื่อมีข้อบัญญัติฯ ก็จะสามารถ 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการปล่อย  
ซึ่ งปั จจุบัน  กองสาธารณสุขฯ ได้ออกหลักเกณฑ์มาส่ วนหนึ่ งแล้ ว และ 
อยู่ในระหว่างการทดลองประกาศใช้ เพ่ือตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชน 
ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2567 
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสี ยงข้างมาก ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ 
ในร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุม 
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567  จำนวน 8 เสียง งดออก
เสียง 1 คน ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ  เนื่ องจาก 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณา
วาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา 
โด ย ให้ ป ร ะ ธ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม เป็ น ป ร ะ ธ าน ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รแ ป รญั ต ติ   
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปราย 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567 
จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ ป ระชุ มมี มติ ด้ วย เสี ย งข้ างมาก  เห็ น ชอบ ในวาระที่  2  ขั้ น แปรญั ตติ   
ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567  จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน ต่อไป
เป็นวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ  และเสนอให้นายอำเภอลงนามต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  (ฉบับที่  2 )  พ .ศ.2567  
และเสนอให้นายอำเภอลงนามต่อไป จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2567  และเสนอให้นายอำเภอลงนามต่อไป จำนวน 8 เสียง  
งดออกเสียง 1 คน 
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5.6 ญัตติเรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคาร พ.ศ.2567 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง 
การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.
2567  ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2  
พ.ศ. 2554  หมวด  3  ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา 
สามวาระรวดเดียวก็ได้   

วรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
จะ เป็ น ผู้ เสน อ ให้ ก็ ได้   เมื่ อที่ ป ระชุ ม สภ าท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ ให้ พิ จ ารณ า 
สามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
เป็นกรรมการแปรญั ตติ เต็มสภาโดยให้ประธานที่ ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ข้อ  49  วรรค  4  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณี  
การพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 

ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
          วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้   ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ  
ว่ าจะให้ ตราเป็ นข้ อบัญ ญั ติ ห รือ ไม่   ดั งนั้ น  ขอให้ ที่ ป ระชุมฯ  เสนอว่ า  
จะให้พิจารณาเป็น 3 วาระ หรือพิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

ขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระรวดเดียว 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็ นชอบ พิจารณ าร่างข้อบัญ ญั ติ องค์ การบริหารส่ วนตำบลดอนแก้ ว  
เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
พ.ศ.2567 โดยพิจารณา 3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก  พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริห ารส่ วนตำบลดอนแก้ ว  เรื่ อ ง การกำหนดค่ าตอบแทนการตรวจ 
แบบแปลนก่อส ร้ า งห รือดั ดแปลงอาคาร  พ .ศ .2 5 6 7  โดย พิ จารณ า  
3 วาระรวดเดียว จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

เรื่ อ งของข้ อบั ญ ญั ติ ฯ  ในส่ วนของการกำหนดค่ าตอบแทนการตรวจ 
แบบแปลน หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับใช้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้  
จะเกิดข่าวตึกถล่ม อาคารถล่มต่างๆ ส่วนหนึ่งก็คือมิได้มีการตรวจสอบแบบแปลน 
จะต้องมีการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และตรวจโครงสร้างตามแบบแปลน  
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มี วิ ศ วกรควบคุ ม  ล งน ามอนุญ าตก่ อส ร้ า งและจะต้ อ งมี ค่ าตอบ แท น 
ในการตรวจสอบ รายละเอียดต่าง ๆ ขอมอบหมายให้กรรมการยกร่างฯ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง 

นายเกรียงไกร จันณะคำ 
กรรมการยกร่างฯ 

ข้อบัญญัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน เป็นการยกร่างข้อบัญญัติ 
ขึ้นใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 64 ทวิ  พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม คือให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจมีอำนาจหักเงินค่าธรรมเนียม
การตรวจแบบแปลนก่อสร้ าง  ห รื อการดั ดแปลงอาคาร  ที่ ได้ รั บ จาก 
ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ  ไว้ ได้ ไม่ เกินร้อยละสิบ 
ของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพ่ือนำมาจัดสรรเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจ 
ได้ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยในข้อบัญญัติฯ  
ได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนร้อยละ 40 , นายช่าง
ร้อยละ 30 และนายตรวจร้อยละ 30 

นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ 
สมาชิกสภา อบต. 

เรื่ องของค่ าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้าง คิดคำนวณ อย่างไร และ 
หากเป็นบ้านเรือนที่พักอาศัยตามแบบมาตรฐาน  ทาง อบต.จะมีแบบแปลน
หรือไม่ และต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม ่

นายเกรียงไกร จันณะคำ 
กรรมการยกร่างฯ 

แบบมาตรฐานของการก่อสร้ างบ้ าน พั กอาศั ยนั้ นมี  อยู่ ที่ เจ้ าของบ้ าน 
จะนำไปปรับปรุงอย่างไร สำหรับค่าธรรมเนียมก็มีการคำนวณตารางเมตรละ  
50 สตางค์  ค่ าใบอนุญ าต 20 บาท ซึ่ งค่ าตอบแทนฯ จะคำนวณจาก
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับมา เช่น 100 บาท ก็จะได้ค่าธรรมเนียมมา 10 บาท 
ค่าตอบแทนจะคิดตามค่าธรรมเนียมที่ได้มา รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

- เอกสารแนบ 5 - 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ 
ดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2567 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบด้วยเสี ยงข้างมาก ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการ 
ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว การกำหนดค่าตอบแทน 
การตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2567   จำนวน 8 เสียง 
งดออกเสี ยง 1  คน  ต่อไปเป็นการพิจารณ าในวาระที่  2  ขั้นแปรญั ตติ   
เนื่องจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว   
การพิจารณาวาระที่สองนั้น  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ  
เต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปราย 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคาร พ.ศ.2567 จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ ป ระชุ มมี มติ ด้ วย เสี ย งข้ างมาก  เห็ น ชอบ ในวาระที่  2  ขั้ น แปรญั ตติ   
ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว การกำหนดค่าตอบแทน 
การตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2567  จำนวน 8 เสียง 
งดออกเสียง 1 คน ต่อไปเป็นวาระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้นายอำเภอลงนาม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
พ .ศ .2 5 6 7  และ เสนอให้ น ายอำเภ อลงน ามต่ อ ไป  จำนวน  8  เสี ย ง  
งดออกเสียง 1 คน 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบในวาระที่ 3 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจ 
แบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2567 และเสนอให้นายอำเภอ 
ลงนามต่อไป จำนวน 8 เสียง งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการปรึกษาหารือ หรือสอบถามขอเรียนเชิญ 

นายศรีเนียม อินธิทา 
สมาชิกสภา อบต. 

การประชาคมหมู่ บ้ าน เมื่ อ วันที่  5  กุ มภ าพั น ธ์ที่ ผ่ านม า ซึ่ งค่ อนข้ าง 
จะมี ค ว าม วุ่ น ว าย เนื่ อ งจ าก ค วาม ไม่ เข้ า ใจ กั น  ป ระช าช น ไม่ เข้ า ใจ 
แผนโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่ที่ 7 การประชาคมครั้งต่อไป การติดสติกเกอร์  
ควรจะให้คนละ 1 ดวง เท่ากับ 1 สิทธิ อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องหินที่กองบริเวณ 
สวนประชารวมใจ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมา 
และมีต้นไม้ปิดบังทัศนวิสัยบริเวณทางโค้งก่อนถึงสะพาน ประตูน้ำ  

นายจีรวุฒิภัทร ทรายคำ 
สมาชิกสภา อบต. 

ได้รับหนั งสือ 2 ฉบับ เป็นโครงการเดียวกัน จากกองงานหนึ่ งใน อบต.  
แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะหนังสือทั้ง 2 ฉบับนั้น 
ชื่อหน้าซองไม่ถูกต้องทั้ง 2 ฉบับ และเป็นโครงการเดียวกันทั้ง 2 ฉบับ  

นางบัวลอย หลักดี 
สมาชิกสภา อบต. 

ในวันที่  11  กุมภาพันธ์  ที่ จะออกประชาคมหมู่ ที่  5  ขอให้ท าง อบต .  
ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เนื่องจากของหมู่บ้านบางจุดไม่ได้ยินเสียง 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 
นายก อบต. 

การประชาคมหมู่บ้าน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้แนะนำ ซึ่งในวันดังกล่าว
เป็นวันแรก จึงอาจจะมีข้อผิดพลาดเนื่องจากความเข้าใจไม่ตรงกันบ้างเล็กน้อย 
และขณะนี้ก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนการดำเนินการแล้ว  และขอชี้แจงสมาชิกฯ  
ทุ ก ท่ าน  ใน ก ารด ำ เนิ น ก ารป ระช าค ม ห มู่ บ้ า น ไม่ ได้ เ น้ น แ ต่ เฉ พ าะ 
เรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงด้านเดียว เพราะการทำงาน และการให้บริการ
ประชาชนจะต้องรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน จะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ ไปพร้อมกัน สำหรับเรื่องกองหิน  
จะขอตรวจสอบกับชลประทานก่อนว่าเป็นของชลประทานหรือไม่ ส่วนต้นไม้ 
ที่บดบังทัศนวิสัยจะให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ สำหรับเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย จะให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.ดำเนินการ 
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นางชญาณิศา กุลอ่อน 
ผู้ดูแลเด็ก 

กองสวัสดิการสังคมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 กิจกรรม  
1. เรียนเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรนม ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9  

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. ณ ตลาดดอนแก้ว 
อ่ิมสุข สิ่งของที่ขอรับก็คือ นมจืด  น้ำผลไม้หวานน้อย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 
หลังจากที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก็จะได้นำสิ่งของต่าง ๆ มอบให้  
รพ .ชุมชนฯ นำไป เยี่ ยมบ้ านผู้ ป่ วยติด เตียง ผู้ สู งอายุ  คน พิการ  
ที่ด้อยโอกาส 

2. วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ครั้งที่ 19  
ในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โดมกิจกรรม อบต.ดอนแก้ว 
รายละเอียดต่างๆ จะมีการประสานเพ่ือร่วมระดมความคิดเห็น 
ในการจัดกิจกรรมฯ 

นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพ่ิมเติม 
นางศรีนวล วังผาสุข 
ประธานสภา อบต. 

หากไม่มี ขอปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา  14.30  น.    
 

     
 

 

                                                                     (นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ์)  
                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           วันนี้  8 มีนาคม 2567  เวลา  10.00 น.   ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ร า ย ง า น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  จำนวน 3 คน  ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงาน  
การประชุม ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่ เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
     (นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว)    (นายศรีเนียม  อินธิทา)     (นางจรัสศรี  เหมือนวงศ์) 
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 2      สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 7       สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ 9 
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รบ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 34  

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงาน 
การประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน  
 ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ สอง  
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567  ประธานสภาจึงได้ลงชื่อท้ายนี้ 
 
 
                                                                   (นางศรีนวล  วังผาสุข) 
                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
 


